

ข่าวประชาสัมพันธ์

**ยิปรูด พาสามโครงการชั้นนำของไทย ร่วมแสดงผลงานในงาน
นวัตกรรมยิปซัมระดับโลก"แขง-โกแม็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล
โทรฟี ครั้งที่ 10" ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก**



ภาพข่าว: มร.ริชาร์ด จูเซรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันกับ มร.โคลด อเล็ซ ทาร์ดี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์ยิปซัม ฝ้าเพดานและวัสดุฉนวน แขง-โกแม็ง กรุป และพันธมิตรรายจโท ดร.บัณฑิต ประดับสุข (ที่ 3 จากซ้าย) อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกับตัวแทนจากสามโครงการชั้นนำของประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, โรงแรมเบด บาย ครุส แอท สามัคคี-ดิวานนท์, และ มหิดลสิทธาคาร) ในงาน "แขง-โกแม็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10" ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ "ยิปรูด" ภายใต้ เครือแขง-โกแม็ง กรุป เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก เข้าร่วมการประกวด "แขง-โกแม็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10" ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยส่ง 3 โครงการได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, โรงแรมเบด บาย ครุส แอท สามัคคี-ดิวานนท์, และ มหิดลสิทธาคาร โดยทั้งสามเป็นโครงการชนะเลิศจากรายการ "แขง-โกแม็ง ยิปรูด เนชันแนลโทรฟี ไทยแลนด์ 2558" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากเมืองไทยสำหรับส่งเข้าประกวดในงานระดับโลกครั้งนี้โดยเฉพาะ

โครงการชั้นนำทั้งสามจากประเทศไทยได้เข้าร่วม**ประชันความเป็นเลิศกับโครงการอื่นๆ อีกกว่า 89 โครงการ จาก 35 ประเทศทั่วโลก** โดยงานแข่ง-โกแม็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ถือเป็นหนึ่งโครงการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการก่อสร้างระดับโลก กำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2559 ผลการประกวดตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและตัวแทนจากนานาประเทศ โดยมีการมอบรางวัลในหลากหลายประเภทของการประกวด

มร.ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในนามของยิปรอด ผู้ผลิตนวัตกรรมแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์คุณภาพสูง ผมขอแสดงความยินดีและความชื่นชมต่อตัวแทนโครงการทั้งสามของประเทศไทย ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, โรงแรมเบต บาย ครุส แอท สามัคคี-ดิวานนท์, และ มหิตลสิทธาคาร ซึ่งล้วนเป็นโครงการผู้ชนะเลิศจากการประกวด "แข่ง-โกแม็ง ยิปรอด เนชันแนลโทรฟี ไทยแลนด์ 2558" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อคัดเลือกโครงการสู่การประกวดในระดับโลก ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการชั้นนำที่เราภาคภูมิใจอย่างมาก สำหรับการประกวดระดับโลกที่กรุงปารีสถือเป็นงานครั้งยิ่งใหญ่ที่รวบรวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมระดับโลกและการจัดแสดงนวัตกรรม โขลุขัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และผลงานการก่อสร้างที่มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ยิปรอด"

สำหรับขั้นตอนการตัดสิน คณะกรรมการพิจารณาจากการนำเสนอผลงานของโครงการที่ส่งเข้าประกวดและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ของประเภทรางวัลที่ส่งเข้าประกวด โดยทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวดในประเภทเดียวกัน จะถูกพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้งเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรมและความต่อเนื่องในการพิจารณาตัดสิน

ก่อนพิธีการประกาศผลรางวัลซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ แขกผู้มีเกียรติภายในงานต่างได้รับชมโครงการที่เข้าประกวดทั้งหมด 89 โครงการจาก 35 ประเทศทั่วโลก เมื่อเจ้าของโครงการทั้งสามจากประเทศไทยเดินทางไปถึงกรุงปารีส ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเสียงชื่นชมอย่างมากถึงการออกแบบอาคารที่มีความโดดเด่น ตลอดจนการใช้โซลูชันส์การก่อสร้างแบบครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประกวดทุกรายต่างได้เรียนรู้จากประสบการณ์และแนวคิดการออกแบบของโครงการอื่นๆ จากทั่วโลก ซึ่งล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมในเครือแข่ง-โกแม็ง โดยทุกโครงการนำเสนอผลงานก่อสร้างที่มีความสวยงาม ยั่งยืน และคุ้มค่า ตลอดจนการใช้โซลูชันส์ที่ชาญฉลาดผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของยิปรอด

แข่ง-โกแม็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี คือหนึ่งในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการนักออกแบบและการก่อสร้างระดับสากล โดยเริ่มจัดการประกวดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1998 เพื่อยกย่องและเชิดชูโครงการก่อสร้างที่มีผลงานโดดเด่นในการใช้แผ่นฝ้าผนังและปูนฉาบในการสร้างสรรค์งานก่อสร้างได้อย่างเป็นเลิศ

การประกวดจัดขึ้นทุกสองปีโดยบริษัทในเครือแข่ง-โกแม็ง ซึ่งในช่วงแรกเป็นการจัดประกวดผลงานเฉพาะเขต ต่อมาจึงขยายเป็นงานระดับประเทศและแพร่หลายสู่ระดับโลกในปัจจุบัน สำหรับการประกวดในปีนี้จัดโดย แข่ง-โกแม็ง รีจิสส์ สาธารณรัฐเช็ก

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-640-8678 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.saint-gobain-gyproc.com/trophies/prague-2016#sommaire-1411>

###



โครงการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมระดับโลก แชนง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10 ประเภทโครงการนวัตกรรมและความยั่งยืน ร่วมกับโครงการอื่นๆ อีก 89 โครงการจากทั่วโลก



โครงการมหิตลสิทธาคาร ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมระดับโลก แชนง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10 ประเภทโครงการเฉพาะกลุ่ม (เช่น การศึกษา สุขภาพ และการบริการ) ร่วมกับโครงการอื่นๆ อีก 89 โครงการจากทั่วโลก



โรงแรมเบด บาย ครูส แอท สามัคคี-ติวานนท์ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในการประกวดโครงการสถาปัตยกรรมระดับโลก แข่ง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10 ประเภทโครงการแผ่นยิปซัมบอร์ด (งานที่ประยุกต์ใช้แผ่นยิปซัมบอร์ดในการตกแต่งภายในของตัวอาคาร ทั้งอาคารใหม่และอาคารที่มีอยู่ก่อนแล้ว) ร่วมกับโครงการอื่นๆ อีก 89 โครงการจากทั่วโลก



มร.ริชาร์ด จูเซรี (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจากสามโครงการชั้นนำของประเทศไทย ถ่ายรูปร่วมกันในงาน "แข่ง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10" ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก



มร.ริชาร์ด จูเซรี (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจากสามโครงการชั้นนำของประเทศไทย ถ่ายรูปร่วมกันในงาน "แข่ง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10" ณ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก





บรรยากาศภายในงาน “แซง-โกแบ็ง ยิปซัม อินเตอร์เนชันแนล โทรฟี ครั้งที่ 10”
ณ กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่นยิปซัมและปูนปลาสเตอร์ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันมีโรงงานรองรับการผลิต 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม นำเสนอสินค้าและบริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งแผ่นยิปซัม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสร้าง และปูนปลาสเตอร์ พร้อมโซลูชันในการตกแต่งอาคารสำหรับผู้ใช้

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิปรอด 3G ได้แก่ *Green Products* ด้วยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จึงรับประกันว่าผลิตภัณฑ์มีการแพร่กระจายของสารเคมีในระดับต่ำ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 30% และปราศจากสารกัมมันตรังสีหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ *Green Solutions* นำเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัดพลังงาน อาทิ โซลูชันเทอร์มัล ที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอกแพร่เข้าสู่ภายในอาคาร จึงช่วยลดภาระของเครื่องปรับอากาศและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ *Green Manufacturing* เน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน พร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยและระบบประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง รับรองด้วยมาตรฐาน ISO 14001 และ ผลิตภัณฑ์ฉลากสีเขียว (Green Label)

เกี่ยวกับ แซง-โกแบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแซง-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป โดยบริษัทได้ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ ต่อต้านแบคทีเรีย มีความสวยงามและอายุการใช้งาน



ที่ยาวนาน ในขณะที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน

แซง-โกแบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน แซง-โกแบ็ง ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 350 ปี และมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 180,000 คนทั่วโลก ซึ่งสามารถยืนยันถึงความชำนาญการ และการนำเสนอโซลูชัน ที่สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว แซง-โกแบ็ง ยังได้รับการรับรองให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิปร็อคและแซง-โกแบ็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/> หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท วิวาลดี พับลิค รีเลชันส์ โทรศัพท์: 0-2612-2253 ต่อ 103 แฟกซ์: 0-2612-2254 เว็บไซต์: www.vivaldipr.com

ชั้นยาภรณ์ กาญจนะโหติ (หญิง)

วีรวรรณ แซ่จ้าว (เอ)

Senior PR Executive

Senior PR Executive

มือถือ: 084-448-3067

มือถือ: 085-000-1476

อีเมล: tanyaporn.k@vivaldipr.com

อีเมล: veerawan.s@vivaldipr.com

###